

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 27 มกราคม 2557

ปีที่: 23

ฉบับที่: 8460

Col.Inch: 51.50 Ad Value: 77,250

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 231,750

คลิป: สีสี่

หนังสือพิมพ์ **ข่าวสด** สนับสนุน 1 สิทธิ 1 เสียงเท่ากัน ฉบับนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2557 แรม 12 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง...● มติเอกฉันท์ 8 ต่อ 0 ซึ่งว่าการเลือกตั้งสามารถเลื่อนได้ **ศาลรัฐธรรมนูญ** ไม่ฟันธงตรงๆ แต่แนะนำให้ **นายกฯ** และ **ประธาน กกต.** ไปหารือกัน ตรงตามความผันอันแสนหวานของ **สมชัย ศรีสุทธิยากร** ที่เขียนล่วงหน้าก่อนนอนว่ามีผู้แต่งตัวคล้ายผู้พิพากษามาบอกลุงโซ่หว่าในเฟซบุ๊กเปะเลย...● แถลงสวนทันทีทันควัน **สมัชชาประชาธิปไตย (สปป.)** ระบุคำวินิจฉัยดังกล่าวขาดความชัดเจนและก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ไม่มีฐานทางกฎหมาย ไม่เป็นไปตาม รธน. มาตรา 214 แต่ยืนยันการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. ก็ยังมีผลอยู่...● เลื่อนไม่เลื่อนอยู่ที่การพูดคุยกันระหว่าง **ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร** รับผิดชอบหรือกันวันพุธนี้กับ **สุชัย สมเจริณ** ประธาน กกต. แต่ตราบใดที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาใหม่ กฎหมายเดิมกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์หน้าซึ่งเป็นพระบรมราชโองการก็ยังคงดีสิทธิ์ต่อไป...● ถกกันหนักในบรรดา **แกนนำ** พรรคเพื่อไทยก็คือเงื่อนไขที่เด็ด ถ้าจะเลื่อนเลือกตั้ง **สุเทพ เทือกสุบรรณ** ต้องยุติมือบ ส่วน **ประชาธิปไตย** ก็ต้องเลิกบอยคอต กลับมาลงสมัครเลือกตั้ง ฟังดูแล้วคงคุยกันยากกว่าเดินหน้าเลือกตั้ง...● อีกเสียงทักท้วงจาก



อดีต กกต.หญิงเหล็ก **สทศรี สัตยธรรม** ชำแหละคำวินิจฉัยชี้ให้เลื่อนเลือกตั้งได้นำไปเทียบเคียงกรณีการเลือกตั้งโมฆะเมื่อปี 2549 ไม่ได้ เพราะกรณีนี้ยังไม่มีจัดการเลือกตั้งและศาลก็ยังไม่ตัดสินเป็นโมฆะ และหากจะออก **พระราชกฤษฎีกา** ช้อน ต้องมีคำพิพากษาว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเสียก่อน...● ประชาชนคนไทย อยากใช้สิทธิ์อยากเลือกตั้งขนาดไหน ดูได้จากกรุงเทพโพลครั้งล่าสุดพบว่า **ร้อยละ 79.6** ตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์ ส่วนการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. นั้น **ร้อยละ 51.5** เห็นว่าควรเดินหน้าต่อไป ร้อยละ 28.1 เห็นว่าควรปฏิรูปก่อนค่อยเลือกตั้ง และร้อยละ 20.4 เห็นว่าควรเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า **ร้อยละ 56.0** ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติรัฐประหาร...● นักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยเลือดใหม่เข้ามามีบทบาทที่ความถูกต้องให้สังคมมากขึ้น ประชาชนในวันนี้ ไม่มีใครไม่รู้จัก **เอกชัย ไชยนุวัติ** กับ **ปิยบุตร แสงกนกกุล** รวมทั้ง **วีรพัฒน์ ปริยวงศ์** และ **ประจักษ์ ก้องกีรติ** พูดที่ไหนก็โดนใจ ต่างจากคำหยาบคายหมิ่นเพศเหยียดพันธุ์บนเวทีของ **คนดี**...● บาทหลวงนักบวชประเทศยูเครน เอาตัวเข้าขวางห้ามทัพไม่ให้มีการหลังเลือด ฆ่ากันระหว่างทหารกับผู้ประท้วง แต่ **นักบวชไทย** กลับกลายเป็นว่าออกไปนำทำมือบเสียเอง **พุทธอิสระ** ขณะนี้ไปไกลสุดกู่ ไม่มีใครชกั้งสติแล้ว **คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย** ได้แต่ทำตาปริบๆ...● ข่าวชั้น คนเซม วันนี้, 09.30 น. **ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร** คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดพิธีต้อนรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2556 ห้องจุฬารภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2...● 10.30 น. **อารยา ภูพานิช** ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัวบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ เอ็กซ์ตรา แพลทินัม โฉมเอกประสงค์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน...● 18.30 น. **นพ.เกษม วัฒนชัย** องคมนตรี มอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2014 และปาฐกถาพิเศษ “หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ห้องแกรนด์มรร.ดับเบิลยู...●

สันตะวา